

# ด่วนมาก

ที่ พร ๐๐๒๓.๓ / ว ๑๑๙๙๗



ศาลากลางจังหวัดแพร่

ถนนไชยบุรีศรีพร ๕๔๐๐๐

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๔๓๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งเรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันยังมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล มีพฤติการณ์ไปติดต่อหลอกลวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการแอบอ้างหรือมีการปลอมแปลงเอกสารทางราชการ เพื่อนำไปแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมิชอบ ซึ่งการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่ถูกแอบอ้าง รวมถึงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าว จังหวัดจึงขอแจ้งให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. เน้นย้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพิ่มความระมัดระวังในการทำงานอย่าได้หลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมการแอบอ้างว่าสามารถติดต่อประสานเพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

๓. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้ประสานขอทราบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงจากจังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยตรง

๔. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าว ขอให้รีบแจ้งความไว้เป็นหลักฐานต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย แล้วรายงานจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทราบโดยเร็วเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนากร อังจิตรไพศาล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ โทรสาร ต่อ ๒๑

๐๗  
๗๖๕ ๖๖๗๕  
ด่วนมาก

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๓๑๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด เพชร

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๒๑๒ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือถึงจังหวัด เพื่อให้จังหวัดแจ้งเตือนย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มความระมัดระวังอย่าได้หลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างว่าสามารถติดต่อประสานงานเพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณให้ได้โดยขอรับผลประโยชน์ในทางมิชอบ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนว่าปัจจุบันยังมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีพฤติการณ์ไปติดต่อหลอกลวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการแอบอ้างหรือมีการปลอมแปลงเอกสารทางราชการ เพื่อนำไปแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมิชอบ ซึ่งการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่ถูกแอบอ้าง รวมถึงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าว จึงขอให้จังหวัดดำเนินการดังนี้

๑. แจ้งเน้นย้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพิ่มความระมัดระวังในการทำงานอย่าได้หลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์แอบอ้างว่าสามารถติดต่อประสานเพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวทั้งในส่วนของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

๓. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้ประสานขอทราบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงจากจังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยตรง

๔. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าว ขอให้รีบแจ้งความไว้เป็นหลักฐานต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และรายงานจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบโดยเร็ว เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิมลภ พริงพงษ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทร./โทรสาร ๐๒-๒๕๑-๙๐๔๐, ๐-๒๒๕๑-๙๐๔๓, ๐-๒๒๕๑-๐๗๕๓, ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๓๔